

ACMECS



โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา “Cooperation on Agricultural Development through Contract Farming (AC-4) ภายใต้กรอบ ACMECS (ไทย-ลาว)”

ข้อมูลโดย: สมศักดิ์ สุขจันทร์

ในปีงบประมาณ 2551 โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้กรอบ ACMECS (Ayeyawady-Chao Praya-Mekhong Economic Cooperation Strategy) ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน สปป. ลาวดังนี้

1. การประสานงานปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกสถิติกรรมและป่าไม้ ของแขวงสะหวันนะเขต แขวงคำม่วน แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง และศูนย์สำรวจจำแนกดินและที่ดิน สถาบันวิจัยสถิติกรรมและป่าไม้แห่งชาติ กระทรวงสถิติกรรมและป่าไม้ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการสำรวจดิน วางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดินและการประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อสนับสนุน Contract Farming

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับนักวิชาการด้านสถิติกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว" ระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2551 ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสถิติกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว จำนวน 10 คน จากแผนกสถิติกรรมและป่าไม้ แขวงสาลาวัน แขวงอัตตะปือ แขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต แขวงเซกอง แขวงคำม่วน จากแผนกวิชาการ สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคนิคสถิติกรรมและป่าไม้ กระทรวงสถิติกรรมและป่าไม้ และจากแผนกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคพื้น กระทรวงการต่างประเทศ การฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้ข้อมูลตัวอย่างใน สปป.ลาว โดยเฉพาะการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง และเน้นในหัวข้อเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง การอบรมดำเนินการที่ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในเทคนิคต่างๆ เป็นอย่างดี เพราะเห็นว่าสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ



มากขึ้นและได้เสนอให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเช่นนี้อีก เพื่อเรียนรู้เทคนิคที่สูงขึ้น

3. การส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักปรับปรุงบำรุงดิน โดยร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดนิทรรศการการพัฒนาที่ดินในงานวางแสดงสินค้าสิกรรม สะหวันนะเขต-มุกดาหาร ณ แขวงสะหวันนะเขต ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 - 2 มีนาคม 2551 เกษตรกรและนักวิชาการชื่นชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการสำรวจดิน การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิน ข้อมูลสภาพจากดาวเทียม และการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ พด.1-9

4. การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ ข้อมูลดิน และข้อมูลการใช้ที่ดิน ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวบริเวณแขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขตซึ่งเป็นบริเวณที่เอกชนไทยสนใจไปลงทุนทางการเกษตร

กิจกรรมการให้ความร่วมมือทางวิชาการ กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินไปปฏิบัตินั้น นอกจากจะทำให้เจ้าหน้าที่ของสปป.ลาวมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และเอกชนของทั้งสองประเทศในอนาคตอีกด้วย

